

# ด่วนมาก

ที่พิเศษ ๑๔๐/๒๕๕๒

มูลนิธิเสียดวงธรรมเพื่อประชาชน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง เอกสารทางวิชาการสนับสนุนข้อเสนอของมูลนิธิเสียดวงธรรมฯ

เจริญพร คณะทำงานด้านกิจการวิฑูกรกระจายเสียงชุมชน และ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย .เอกสารบางส่วนของวิทยานิพนธ์นายสิริเรศ ศิราภานต์ เรื่อง รูปแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทยภายหลังการปฏิรูประบบวิทยุกระจายเสียง ตามเจตนารมณ์มาตรา ๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยมูลนิธิเสียดวงธรรมฯ มีโอกาสเข้าพบท่านประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะทำงานเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ และชี้แจงเหตุผลที่ได้เสนอร่างประกาศกทช.ฉบับที่ (...) เพื่อขอให้กำหนดหลักเกณฑ์วิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ (วิทยุชุมชนเชิงประเด็น) อันเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่เพื่อการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทางธรรม เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ

มูลนิธิเสียดวงธรรมฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและจริงใจ พร้อมทั้งรับทราบถึงความเป็นไปของการดำเนินการว่า ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมของคณะทำงานคณะหนึ่งซึ่งจะมีการพิจารณาในเชิงวิชาการด้วย มูลนิธิเสียดวงธรรมฯ จึงศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการเพิ่มเติม และพบว่าในวิทยานิพนธ์ของนายสิริเรศ ศิราภานต์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) มีเนื้อหาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการเนื่องจาก

- เป็นการศึกษาที่รอบด้าน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานและที่ปรึกษา อาทิเช่น รศ.ปิยกุล เลาวัฒนศิริ, ผศ.ดร.สุรัตน์ เมธิกุล, รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาวัช และ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภติลล
- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหนังสือและงานวิจัย การสัมภาษณ์นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพสื่อจำนวนมากไม่น้อย เช่น อ.กาญจนา แก้วเทพ, ดร.วิษณุ วรรณุญ, นายสมเกียรติ อ่อนนิมล, ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, อ.จุมพล รอดคำดี, สุภิญญา กลางณรงค์, นายกฤษณพร เสริมพานิช, นายเทพชัย หย่อง, นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, อ.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
- มีรูปแบบวิธีการและข้อมูลตัวอย่างของวิทยุภาคประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เช่น ยุโรป, สหรัฐอเมริกา, อเมริกาใต้, ออสเตรเลีย, เอเชีย

เมื่อพิจารณาเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบสถานีวิทยุภาคประชาชนที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ต่อมาเป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งยังคงหลักการดังกล่าวไว้) สอดคล้องกับข้อเสนอและลักษณะการประกอบกิจการของมูลนิธิเสียดวงธรรมฯ โดยสรุปดังนี้

- กรรมสิทธิ์ในคลื่นความถี่มิใช่เป็นของรัฐโดยผ่านหน่วยงานราชการอีกต่อไป แต่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภาครัฐโดยส่วนราชการ, ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนมีสิทธิ์ใช้และเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น สิทธิของภาคประชาชนในการใช้คลื่นความถี่ควรทัดเทียมกับภาครัฐและภาคธุรกิจในทุกกรณี เช่น การประกอบกิจการในระดับชาติ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น, ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ, คุณสมบัติของใบอนุญาตแต่ละประเภท ฯลฯ เป็นต้น

๒. ปรากฏจากการครอบงำของภาครัฐ และภาคธุรกิจ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องการเมืองในทุกระดับ

๓. ลักษณะของผู้ดำเนินการเป็นชุมชนผู้สนใจกรณีฐานซึ่งอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ ร่วมกันก่อตั้งเป็นมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์ใช้สื่อวิทยุเพื่อพัฒนาชุมชน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศ บุคลากรในสถานีมียังจากอาสาสมัครและพนักงานที่ได้รับค่าจ้าง โดยมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากการบริจาคของประชาชนทั่วประเทศ สำหรับระบบและกำลังส่งของแต่ละสถานีในเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ ภูมิศาสตร์ ขอบเขต ลักษณะของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย โดยเผยแพร่สัญญาณจากสถานีแม่ข่ายสู่สถานีในเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งนี้มีรูปแบบนำเสนอที่หลากหลาย เนื้อหาสาระเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความสนใจของชุมชนผู้บริจาคและกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณบางช่วงเวลาสู่สถานีของรัฐอีกด้วย และมีการประสานความร่วมมือกับสถานีวิทยุอื่นๆ เป็นบางโอกาส

ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการดำเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนที่ระบุไว้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า มูลนิธิเสียงธรรมฯ มีรูปแบบของสถานีวิทยุภาคประชาชนอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์ นั่นคือ เป็นวิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะหรือวิทยุชุมชนเชิงประเด็นที่มีรูปแบบและวิธีการเป็นไปตามหลักสากลโลก รูปแบบการดำเนินการไม่มีสิ่งใดที่ขัดต่อหลักวิชาหรือขัดต่อมาตรฐานวิทยุภาคประชาชน แม้เมื่อเปรียบเทียบกับวิทยุภาคประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้สนใจกรณีฐานทั่วประเทศ มูลนิธิเสียงธรรมฯ ใคร่ขอความกรุณาจากคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินการของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ด้วย ทั้งนี้เพื่อความเข้มแข็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน แลเพื่อให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป

ขอเจริญพรมาพร้อมนี้

พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระครูอรุณกัจฉานันทคุณ)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมฯ ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ